

วัยรุ่นยะลา กับธุรกิจตัดผมเดลิเวอรี่เพื่อชุมชน

โดย มูลนิธิอาสาสร้างสุข



วี - อานูวี กูวิง เด็กหนุ่มจากยะลาที่มีความฝันอยากเป็นช่างตัดผมและมีร้านเล็ก ๆ เป็นของตัวเอง แต่เนื่องจากฐานะทางบ้านไม่พร้อม พ่อมีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่ไม่แน่นอน รายได้ที่มีจึงไม่เพียงพอสำหรับสมาชิกครอบครัวทั้ง 5 คน อย่างไรก็ตาม วีอยากเดินตามฝันของตัวเอง จึงขอเงินจากแม่จำนวนหนึ่งเพื่อไปเรียนตัดผมที่กรุงเทพฯ ด้วยความหวังที่จะกลับมาเป็นช่างตัดผมประจำหมู่บ้าน และทำเป็นอาชีพหลักของครอบครัวได้ แต่ด้วยเงินที่มีไม่มาก วีจึงมีโอกาสเรียนตัดผมได้เพียง 1 คอร์ส และกลับมาบ้านเพื่อฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านยูทูบและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ จนสามารถตัดผมได้คล่อง และเริ่มหารายได้เข้าครอบครัวด้วยการให้บริการตัดผมเดลิเวอรี่ให้กับคนในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงด้วย

เรามองเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของร้านตัดผมเดลิเวอรี่ เขาจึงได้ชวนเพื่อน ๆ ที่ทำงานกลับมาจากมาเลเซียเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 รวมทั้งเพื่อนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ มาเป็นช่างตัดผมด้วยกัน โดยวีเป็นทั้งหุ้นส่วนและครูพี่เลี้ยงให้แก่เพื่อน ๆ ภายใต้อาสา “โครงการพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ เปลี่ยนผู้รับเป็นผู้ให้อย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่วัยแรงงานใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ และสร้างกลไกการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ผ่านแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม หรือ social enterprise ผ่านสมาคมอาสาสร้างสุข โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนทุนตั้งต้นให้ 15,000 บาท และได้

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกิจการเพื่อชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ‘การสื่อสารการตลาดสำหรับกิจการเพื่อสังคม : ออนไลน์ และออฟไลน์’ เพื่อนำไปพัฒนาและเสริมกิจการร้านตัดผมตนเอง และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งทางร้านมีกิจกรรมให้บริการตัดผมฟรีแก่เด็กกำพร้า คนยากไร้ และคนชราในหมู่บ้านอีกด้วย

“ผม และเพื่อนอีก 3 คน ตอนนี้อยู่ดูแลตัวเองได้แล้ว รวมถึงได้ดูแลพ่อแม่ได้ด้วย ตอนนี้พวกเราไม่ใช่วัยรุ่นว่างงานอีกต่อไป โอกาสที่ได้รับจากโครงการทำให้พวกเรามีอาชีพเป็นของตัวเอง จากเดิมที่เป็นแค่ความฝันลม ๆ แล้ง ๆ ของเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีความรู้ ไม่มีใครรับเข้าทำงาน แต่ตอนนี้ฝันนั้นเป็นจริงแล้ว รายได้อาจไม่มากมายเท่าไรนัก แต่เราก็มีอาชีพ มีเงินมาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเราเองได้ และพวกเราายังได้ช่วยชุมชนเล็ก ๆ ของเราด้วย การบริการตัดผมฟรีสำหรับคนจน คนแก่ และเด็ก เราทำด้วยความเต็มใจ และสุขใจทุกครั้งที่เราทำได้ทำ”



ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 24 โครงการระยะสั้น ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงของมนุษย์และการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติในประเทศไทยในบริบทของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและปกป้องความคืบหน้าเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ปัจจุบัน ทีมตัดผมรุ่นใหม่นี้ได้เริ่มก่อสร้างร้านตัดผมเล็ก ๆ ในชุมชน ส่วนสมาชิกในกลุ่มก็อยู่ระหว่างการฝึกตัดผมในแบบต่าง ๆ วิธีซึ่งเป็นประธานกลุ่มยังคงให้บริการตัดผมในราคาถูกแก่คนในชุมชน โดยคิดค่าบริการที่ร้านคนละ 30 บาท หากเป็นบริการตัดผมถึงบ้านหรือเดลิเวอรี่ อยู่ที่คนละ 40 บาท ทำให้ทีมตัดผมมีรายได้เพิ่มเติมคนละ 6,000 บาท ทางกลุ่มจะมีบริการจองคิวตัดผมผ่านทางโทรศัพท์ 092 7744013 หรือเพจร้าน Wee barber Delivery (<https://www.facebook.com/Wee-barber-Delivery-100622565135204>)

ดำเนินงานโดย.... กลุ่มตัดผมสตรีลวินเทจ

092 7744013

Wee Barber Delivery



ธุรกิจเพื่อสังคม

ตัดผมชาย

ให้บริการสนับสนุน โดย

อาสาสร้างสุข UN DIP Japan

ตัดผมฟรีถึงบ้านให้ 'คนพิการ คนชรา เด็กกำพร้า'